

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๗๑๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลือมปี  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษทุกศูนย์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกแห่ง

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคแรก การขอเบิกเงิน  
จากคลัง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น  
วรรคสอง ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้  
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่องหนผู้กัพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ  
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และวรรคท้าย การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยาย  
ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลา  
ดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า จากการตรวจสอบรายงานผลการ  
เบิกจ่ายเงินเหลือมปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงานในสังกัด ปรากฏ  
ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๓๔ ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมาย  
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให้เก็บรักษางบประมาณไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้าย  
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ยังไม่มีแนวทางในการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจส่งผลให้กรณีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน  
วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ อาจถูกพับไปตามกฎหมายเหมือนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ -  
๒๕๖๔ ที่ถูกพับไปในปีที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นภาระกับ  
งบประมาณในปีถัดไป จึงให้กำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๗